

นโยบายด้านภาษี

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Logistics Hub) ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development Hub) ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power Hub) และธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Business) ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เข้าดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนภาษีและการปฏิบัติทางด้านภาษีให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์และเป้าหมายการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม และคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จึงมุ่งมั่นวางแนวทางการจัดการด้านภาษีที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจของกลุ่มบริษัท และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยกลุ่มบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดำเนินการด้านภาษี ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- **การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance)**

กลุ่มบริษัท ยึดมั่นในหลักการและปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทเข้าดำเนินการและ/หรือ เข้าลงทุน

กลุ่มบริษัท จะเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากรในทุกประเทศที่เข้าทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์โดยปกติ และจะไม่โอนมูลค่าที่สร้างขึ้นไปยังประเทศที่เสียภาษีในอัตราต่ำกว่าอย่างไม่มีผลสัมฤทธิ์ในเชิงพาณิชย์

- **ความรับผิดชอบด้านภาษี (Tax Accountability)**

กลุ่มบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของกลุ่มบริษัท ด้วยการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบภาษีและการปฏิบัติงานด้านภาษีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจสูงสุดภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- **การกำหนดราคาโอน (Transfer pricing)**

กลุ่มบริษัท มีการกำหนดราคาโอนในการทำธุรกรรมซื้อขายหรือการให้บริการระหว่างกลุ่มบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามหลักการอ้างอิงจากราคาตลาด (Arm's Length Principle) โดยกลุ่มบริษัท ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีในทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่ใช้เป็นฐานในการเสียภาษีเป็นไปตามกฎหมาย

- **การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives)**

กลุ่มบริษัท ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเต็มประสิทธิภาพภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสม โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษีในบางช่วงเวลา หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายภาษีของประเทศที่กลุ่มบริษัท เข้าดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท จะไม่ใช่โครงสร้างทางภาษีไปในแนวทางที่ไม่ถูกต้องอันจะก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี และจะไม่ใช้โครงสร้างทางภาษี โดยปราศจากการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง (without commercial substance) โดยกลุ่มบริษัทจะไม่ใช้ Tax Havens เพื่อวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงภาษี

- **ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลด้านภาษี (Relationship with Tax Authorities)**

กลุ่มบริษัท จัดให้มีฝ่ายบัญชีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านภาษี เพื่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลภาษีของภาครัฐอย่างเปิดเผย และส่งเสริมให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

- **การให้ความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากร**

กลุ่มบริษัท มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษีมีความรู้ และความสามารถที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมป้องกันความเสี่ยงด้านภาษีอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัท โดยจัดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีได้รับการอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่อง

- **ที่ปรึกษาภาษีอากร (Tax Consultant)**

กลุ่มบริษัท จะจัดให้มีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร เพื่อให้คำปรึกษาในกรณีที่ธุรกรรมมีความซับซ้อน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางภาษี และเพื่อให้กลุ่มบริษัท สามารถปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และครบถ้วน

- **ความโปร่งใสด้านภาษี (Tax Transparency)**

กลุ่มบริษัท นำข้อบังคับด้านภาษีที่กำหนดไว้ในแต่ละประเทศ ที่กลุ่มบริษัทมีการดำเนินธุรกิจมาใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลด้านภาษี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส และตรงตามปณิธานของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายด้านภาษีฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท